



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๕๖๕

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ/หัวหน้างานวินัยและนิติการ

เลขานุการคณะกรรมการเงินรายได้ (ทราบ)

คณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการปรับปรุงระเบียบการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ล่วงหน้า เสนอคณะกรรมการเงินรายได้พิจารณา และสำนักบริหารฯ ดำเนินการจัดทำ “ร่าง” ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า พร้อม ตารางเปรียบเทียบ โดยเสนอคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกและสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ พิจารณาแล้ว โดยที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนแปลงการเก็บค่าธรรมเนียมล่วงหน้าในการรับนักศึกษาเข้า ศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ และเสนอคณะกรรมการเงินรายได้พิจารณา

คณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ “ร่าง” ประกาศฯ ที่เสนอ และให้นำเสนอคณะกรรมการ บริหารฯ พิจารณา โดยมีข้อเสนอนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. เห็นควรให้มหาวิทยาลัยทบทวน กรณีมีนักศึกษาสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยมีนโยบาย การนำเงินที่นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมล่วงหน้าแล้วไปใช้อย่างไร ควรกำหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกับการ ใช้จ่ายเงินในส่วนนี้ให้ชัดเจน และใช้เกี่ยวกับเรื่องของการรับนักศึกษาหรือโครงการที่เกี่ยวกับนักศึกษา หรือการแนะแนวนักศึกษาเพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาให้มากขึ้น

๒. ค่าหน่วยกิต และค่าหอพัก อาจมีปัญหากรณีการจ่ายเงินคืนนักศึกษา โดยให้ กองคลังนำไปคิดเป็นค่าธรรมเนียมของปีต่อไปได้หรือไม่

๓. ให้สำนักบริหารฯ รายงานจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน และนักศึกษาที่สละสิทธิ์ เสนอคณะกรรมการเงินรายได้ และคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณาประเมินปัญหาอุปสรรค จำนวนนักศึกษาเพิ่ม-ลด เพื่อหาสาเหตุและการบริหารเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้าที่นักศึกษา สละสิทธิ์ โดยกำหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจนต่อไป

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ และให้งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป

๒. ให้สำนักบริหารฯ พิจารณาดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การเบิกจ่ายนำเงินค่าธรรมเนียมล่วงหน้า (กรณีนักศึกษาสหสาขา) ไปใช้จ่าย โดยยึดหลักการให้ประโยชน์ต่อนักศึกษาอย่างสูงสุดและคุ้มค่า ทั้งด้านการเรียนการสอนและสวัสดิการอื่น ๆ ถ้ามีแล้วนำเสนอคณะกรรมการเงินรายได้พิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาเป็นลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ